



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงรายนวิสต์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 0477 หน้า 6
Date :	เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้า มอบทุน 571 เยาวชนเรียนดี โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้



โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ในเขต 17 ภาคเหนือ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและเป็นขวัญกำลังใจในการเล่าเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จำนวน 571 ทุน รวมกว่า 3.4 ล้านบาท นับเป็นความร่วมมืออันดีเข้าสู่ปีที่ 12 แล้ว โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล., นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ และ รศ.ดร.จักรพันธ์ วังษ์บูรณาวาทย ผู้อำนวยการโครงการฯ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวในนาม มฟล. ว่า ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งที่มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้จัดการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือทุกปี คุณูปการครั้งนี้เป็นเหมือนสะพานที่พานักเรียนนักศึกษาก้าวข้ามไปถึงโอกาสทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของเขาอย่างเต็มที่ เพื่อที่เขาจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ เปิดเผยว่า เยาวชนที่ได้รับทุนนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความวิริยะอุตสาหะของพวกเขาในการศึกษาเล่าเรียน นับแต่ก่อตั้งมูลนิธิในปี 2535 ได้พยายามขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในต่างจังหวัดให้มากที่สุด เพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคน ให้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ ขอให้แก่นักเรียนนักศึกษาคำรงตนเป็นคนดีสมกับโอกาสที่ได้รับในวันนี้

ด้าน รศ.ดร.จักรพันธ์ วังษ์บูรณาวาทย ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าว ว่า ทางมูลนิธิโตโยต้าฯ ได้มอบทุนให้โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ดำเนินการ โดยคณาจารย์จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. ได้มีส่วนในการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากครูอาสาสมัครเป็นอย่างดี และในปีการศึกษาหน้านักศึกษาที่ได้รับทุนจะทำโครงการสาธารณะประโยชน์ (CSR) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเยาวชนที่ได้รับโอกาสเหล่านี้ คือทรัพยากรอันมีค่าของบ้านเมือง

กงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่ เยือน มฟล. พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ แก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับ นาย เจา เสี่ยวเหลียง กงสุลกิตติมศักดิ์สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ที่มาเยือนมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น Lenovo C3 Series (All-in-one) จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา ณ ห้องคอยดุง ตึกสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ก่อนจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ ไปจนถึงผลกระทบจากการใช้น้ำ โดยมีคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา, รองคณบดี สำนักวิชาการจัดการ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย

สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 19 เยือน มฟล.



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 ที่ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อภาวะผู้นำชั้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของ วตท. โดยมี ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ก่อนแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองตามเป้าหมายของกิจกรรม